

THÔNG BÁO

Tình hình tiếp công dân định kỳ, ngày 08 tháng 11 năm 2017
và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Bùi Huy Hùng

I. TÌNH HÌNH CÔNG DÂN ĐẾN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

Theo lịch tiếp công dân năm 2017 của Chủ tịch UBND thị xã, ngày 08 tháng 11 năm 2017, tại Trụ sở tiếp công dân thị xã Bỉm Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Bùi Huy Hùng đã tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh. Tham gia buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo: Ban Tiếp công dân, phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng ĐKQSD đất.

Tổng số công dân: 15 người.

Tổng số vụ việc: 10 vụ việc

Đoàn đông người: 01 đoàn (05 người)

II. CÁC NỘI DUNG KIẾN NGHỊ VÀ Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ.

TT	Họ và tên, Địa chỉ	Phân loại nội dung đơn	Đến lần đầu	Đến nhiều lần	Ý kiến chỉ đạo
1.	Ông Đình Văn Hồng Khu phố 7, Phường Bắc Sơn	Gia đình ông đã bàn giao đất cho Doanh nghiệp Xuân Thắng để xây dựng Nhà máy nước lọc từ năm 2008, đã nhận bồi thường về cây cối, hoa màu nhưng chưa được nhận bồi thường về đất.		+	Giao phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban GPMB rà soát lại hồ sơ liên quan về: chính sách, nguồn gốc đất, hồ sơ bàn giao đất; tổ chức làm việc với Doanh nghiệp Xuân Thắng và gia đình ông Đình Văn Hồng bàn phương án giải quyết trong tháng 11/2017.
2.	Ông Nguyễn Văn Ngôn Khu phố 9, Phường Bắc Sơn	Gia đình ông đã bàn giao một phần đất thực hiện dự án xây dựng Trạm Y tế phường Bắc Sơn từ năm 2006 đến nay vẫn chưa được nhận bồi thường về đất, tài sản và hoa màu trên đất.	+		Giao phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì phối hợp với UBND phường Bắc Sơn xác minh nội dung công dân kiến nghị, báo cáo kết quả và đề xuất phương án giải quyết.

3.	<p>Ông Nguyễn Quốc Huy Khu phố 4, Phường Bắc Sơn</p>	<p>Đề nghị giải quyết việc gia đình ông Sơn xây dựng tường rào lên cống thoát nước, lấn chiếm đường đi của khu dân cư. Phường tổ chức họp giải quyết kiến nghị của ông nhưng chưa đúng.</p>		+	<p>Giao phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì phối hợp với Thanh tra Thị xã rà soát lại hồ sơ, quá trình giải quyết vụ việc (bao gồm cả kiến nghị, khiếu nại, tố cáo), báo cáo Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo giải quyết trong tháng 11/2017.</p>
4.	<p>Ông Tống Văn Mây Xóm Sơn Nam, Phường Đông Sơn</p>	<p>- UBND thị xã đã có văn bản yêu cầu UBND phường Đông Sơn kiểm điểm những sai phạm của một số cán bộ xóm Sơn Nam nhưng phường chưa thực hiện kiểm điểm.</p> <p>- Một số nội dung trong đơn kiến nghị của ông về sai phạm trong thu chi tài chính, sử dụng tiền hỗ trợ sản xuất nông nghiệp không đúng mục đích, bán đất nghĩa trang... của một số cán bộ xóm Sơn Nam, phường Đông Sơn giải quyết chưa chính xác.</p>		+	<p>- Giao Chủ tịch UBND phường Đông Sơn trực tiếp tổ chức họp dân, thông báo các văn bản chỉ đạo của Thị xã liên quan đến kết quả giải quyết kiến nghị của ông Tống Văn Mây; tiếp thu các vấn đề liên quan khác; giải quyết dứt điểm vụ việc trong tháng 11/2017, không để công dân tiếp tục lên UBND thị xã kiến nghị các nội dung trên.</p> <p>- Đối với các nội dung đã được trả lời trong văn bản số 1962/UBND-TNMT ngày 04/10/2017, nếu ông không đồng ý, đề nghị ông làm đơn khiếu nại gửi UBND thị xã để được giải quyết theo quy định.</p> <p>- Giao phòng Kinh tế rà soát, kiểm tra việc sử dụng tiền hỗ trợ thủy lợi phí do ngân sách nhà nước cấp cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp thuộc phường Đông Sơn (có công khai, minh bạch; sử dụng có đúng mục đích, đúng đối tượng; hồ sơ,</p>

				<i>chứng từ thanh quyết toán có đảm bảo đúng quy định?</i>) . Báo cáo Chủ tịch UBND thị xã trước 15/12/2017.	
5.	Bà Trương Thị Phương Khu phố 2, Phường Ba Đình	Gia đình bà không thống nhất với QĐ giải quyết khiếu nại số 2479/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND thị xã Bim Sơn và đề nghị xem xét lại việc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho gia đình bà khi thu hồi đất thực hiện dự án Khu trung tâm thể thao và các công trình phụ trợ phường Ba Đình	+	Nội dung khiếu nại của bà đã được UBND thị xã Bim Sơn giải quyết theo thẩm quyền. Nếu không thống nhất, đề nghị bà thực hiện khiếu nại đến cấp có thẩm quyền hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định.	
6.	Bà Nguyễn Thị Quế Xóm Sơn Nam, Phường Đông Sơn	Gia đình bà thuộc diện hộ cận nghèo. Đề nghị xem xét hỗ trợ cho gia đình bà được hợp đồng sử dụng nước sạch sinh hoạt và vay vốn tại ngân hàng chính sách.	+	Giao UBND phường Đông Sơn kiểm tra các nội dung kiến nghị của công dân; rà soát thống kê các hộ chưa được sử dụng nước sạch; có phương án giải quyết và trả lời công dân; báo cáo Chủ tịch UBND thị xã kết quả thực hiện trong tháng 12/2017.	
7.	Bà Đỗ Thị Hào Xóm Sơn Nam, Phường Đông Sơn	Bà không đồng ý nội dung kết quả xét nguồn gốc đất của UBND phường Đông Sơn đối với gia đình bà.		+	Nếu bà không thống nhất nội dung biên bản, văn bản giải quyết của UBND phường Đông Sơn, đề nghị bà làm đơn khiếu nại gửi UBND phường để được giải quyết theo quy định.
8.	Bà Lại Thị Duyên Ông Lý Thanh Tùng Khu phố 11, Phường Ba Đình	Kiến nghị về việc gia đình bà mua đất tại KDC Nam Tiểu học Ba Đình nhưng chưa được bàn giao đất do chưa thực hiện GPMB		+	Giao phòng Tài nguyên & Môi trường: -Tiếp tục đôn đốc công ty CPĐT&XD HUD4 thực hiện bồi thường GPMB, bàn giao đất cho

				<p>hộ ông Tùng.</p> <p>- Nghiên cứu các quy định hiện hành, tiến hành trình tự thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định (nếu không thỏa thuận được).</p> <p>Đảm bảo thực hiện xong trước 31/12/2017.</p>
9.	<p>Bà Võ Thị Thu Liên Khu phố 3, Phường Bắc Sơn</p>	<p>Gia đình bà bị ảnh hưởng thực hiện DA cầu vượt đường sắt vào NM Xi măng Bim Sơn, đề nghị được hỗ trợ mức 4,2 triệu đồng/m ngang nhưng do vướng mắc về xác định diện tích, vị trí đất ở nên chưa hoàn thiện hồ sơ để giải quyết chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đề nghị UBND thị xã xem xét, giải quyết đảm bảo quyền lợi cho gia đình bà.</p>		<p>Giao phòng Tài nguyên & Môi trường tổng hợp hồ sơ, báo cáo Chủ tịch phương án giải quyết trước ngày 20 tháng 11 năm 2017.</p>
10.	<p>Bà Mai Thị Ký Bà Trần Thị Phúc (Đại diện 05 hộ) Xóm Sơn Tây, Phường Đông Sơn</p>	<p>Kiến nghị về việc Nhà máy Xi măng Long Sơn hoạt động gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị Thị xã có biện pháp giải quyết và hỗ trợ ảnh hưởng cho các hộ dân.</p>	+	<p>Hiện tại Thị xã đang lập Quy hoạch chi tiết 1/200 khu vực phía Đông thị xã; theo phương án quy hoạch, các hộ gần kề nhà máy sẽ được di dời, đến nơi ở mới để đảm bảo cuộc sống ổn định, lâu dài.</p> <p>- Giao phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với UBND phường Đông Sơn trực tiếp kiểm tra thực địa, đánh giá mức độ ảnh hưởng do ô nhiễm về bụi, tiếng ồn... báo cáo Chủ tịch UBND Thị xã phương án giải quyết.</p>

					- Về việc hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng: Thị xã sẽ phối hợp với Nhà máy Xi măng Long Sơn xem xét, giải quyết.
--	--	--	--	--	--

Văn phòng HĐND&UBND Thị xã thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thị xã, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan chủ động giải quyết các kiến nghị tại buổi tiếp dân nêu trên và báo cáo UBND Thị xã kết quả giải quyết (qua Ban tiếp công dân Thị xã); giao Ban tiếp công dân Thị xã kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kịp thời về Chủ tịch UBND Thị xã, các Phó chủ tịch UBND Thị xã./.

Nơi nhận:

- TT.UBND Thị xã (b/c);
- Thanh Tra Thị xã (để biết);
- Các đơn vị có trong TB (để t/h);
- Các công dân có trong TB;
- Lưu: VT, TD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHANH VÂN PHÒNG
PHÓ CHỦ TỊCH VĂN PHÒNG



Lê Thị Lan